

ฉบับวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2540  
คอลัมน์ ทั่วบ้าน

ทรงยศ  
หนังสือพิมพ์ หน้า 4



MAEJO UNIVERSITY  
CHIANGMAI THAILAND

# ‘อานนท์ เทียงตรง’ ประกาศชนกการเมือง‘แม่โจ้’



เมื่อไม่นานนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการ  
สรรหาอธิการบดีคนใหม่ปรากฏผลว่า นาย  
อานนท์ เทียงตรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่  
โจ้ ได้รับการสรรหาให้เป็นอธิการบดีแม่โจ้ อีก  
ครั้งเป็นวาระที่สาม แต่ปรากฏว่านายอานนท์ถูก  
ต่อต้านจากกลุ่มบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง  
เรื่องนี้ นายอานนท์ เปิดเผยว่า หลังจาก  
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลบังคับใช้จึงได้  
สรรหาอธิการบดีใหม่ โดยมีข้อบังคับในการ  
สรรหาใหม่ โดยตนได้เป็นอธิการบดีอีกวาระ  
แต่ปัญหาได้เกิดขึ้นมาจากการรณการสภาฝ่าย  
คณาจารย์ไม่ยอมรับผลการสรรหาของที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเกณฑ์การสรรหาที่  
ระบุว่า ประชากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้อง  
เสนอชื่อที่เหมาะสมเป็นอธิการบดีโดยผู้ที่ได้รับ  
การเสนอชื่อเข้าที่ประชุมสภา จะต้องได้รับการ  
หยั่งเสียงไม่น้อยกว่า 20% ของผู้ที่มาลง  
คะแนนหยั่งเสียง

เมื่อที่ประชุมนับคะแนนไม่ถึงจุด 20%  
ก็จะเอาชื่อเหล่านั้นมาพิจารณาความเหมาะสมว่า  
เป็นอธิการบดีหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงเสียงข้าง  
มากหรือน้อย หรือใครได้เสียงข้างมาก จะได้  
เป็นอธิการบดีเพราะกรรมการนับคะแนนมาถึง  
จุด 20% แล้ว จะไม่นับคะแนนต่อไป ว่าผู้ที่ได้  
รับการเสนอรายชื่อจะได้รับคะแนนเท่าใด เพราะ  
ไม่ต้องการได้เสียงข้างมากมาชี้ตัวอธิการบดี  
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ตนเป็นอธิการบดี  
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวว่า แต่หลังจาก  
นั้นทางกรรมการฝ่ายคณาจารย์อยากรู้ว่าผู้ที่ได้รับ  
การเสนอชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยระหว่าง  
ตนและนายสรายุ เพิ่มพูน อาจารย์คณะผลิต  
กรรมการเกษตร ได้คะแนนคนละเท่าไร ซึ่ง  
ปรากฏว่านายสรายุได้คะแนนสูงกว่าตน แต่  
อย่างไรก็ตามมติของที่ประชุมมหาวิทยาลัยได้  
ยืนยันให้ตนเป็นอธิการบดี และในขณะนั้นตนได้รับ  
การโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

“ในขณะนั้นมีการต่อต้านหลากหลายรูปแบบ  
เช่น ไฮปาร์ค แจกแกลงการณ้โจมตี สาเหตุใหญ่  
เพราะนักการเมืองที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหา  
วิทยาลัยแม่โจ้ คือ นายอำนาจ ยศสุข ส.ส.เชียงใหม่  
เป็นฐานให้กับกลุ่มต่อต้าน และก่อความวุ่น  
วายมาตลอด อีกทั้งกลุ่มผู้ต่อต้านนี้ได้เสนอให้

ทบวงมหาวิทยาลัยยับยั้งการแต่งตั้งผมเป็น  
อธิการบดี ซึ่งในเร็วๆ นี้ผมจะชี้แจงให้ทบวงมหา  
วิทยาลัยทราบอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เคยได้  
พูดคุยเป็นการส่วนตัวในเรื่องดังกล่าวกับปลัด  
ทบวงมหาวิทยาลัยไปแล้ว” อธิการบดีแม่โจ้

ในส่วนของสมาคมศิษย์เก่านั้น อธิการบดี  
ม.แม่โจ้ มีความเห็นว่า ควรมีหน้าที่สนับสนุนมหา  
วิทยาลัย แต่ขณะนี้กลายเป็นว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ  
บริหารมหาวิทยาลัย ตนไม่อยากจะให้กลุ่มนัก  
การเมืองหรือสมาคมศิษย์เก่าเข้าไปครอบงำการ  
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเด็ดขาด ที่ผ่านมามัน  
ได้พูดคุยว่าหากมีข้อบกพร่องอย่างไร ก็จะรับฟัง  
แต่ทางกลุ่มผู้ต่อต้านกลับประกาศ “ชน” และ  
ยืนยันให้ตนและทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันลาออกไป  
แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาขับไล่ จากเจตนาเช่นนี้อีก

ทำให้อาจารย์ข้าราชการและนักศึกษาในมหา  
วิทยาลัยรู้สึกเหมือนนายกลุ่มดังกล่าว

“สาเหตุที่ผมไม่ตัดสินใจพ้นออกจาก  
ตำแหน่งหรือยอมแพ้การบริหารงาน เพราะผม  
กลัวมหาวิทยาลัยจะถูกขึ้นจากสมาคมศิษย์เก่า  
อีกทั้งนายอำนาจ ก็ต้องการเป็นนายกสภามหา  
วิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมา นายอำนาจ ได้มีชื่อเข้าชิง  
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย แต่ในการ  
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ศาสตราจารย์  
ประเสริฐ ธิ นคร เป็น นายกสภามหา  
วิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง” นายอานนท์กล่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมรับว่ามีผลกระทบ  
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพราะที่ผ่านมาม.  
แม่โจ้ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่รักใคร่  
กลมเกลียว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มหา  
วิทยาลัยเสียชื่อเสียง หลายฝ่ายในมหาวิทยาลัย  
เมื่อหน้า เพราะหากทีมผู้บริหารของตนทำอะไร  
ไม่ถูกต้องจริง คงจะถูกกลุ่มนักศึกษาโดย  
องค์การนักศึกษาเข้ามารวมต่อต้าน แต่ปรากฏ  
ว่าจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีมีการต่อต้านใดๆ

สำหรับการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนี้  
นายอานนท์ กล่าวว่า ก็ได้แต่หวังให้มีการเจรจ  
กันระหว่างเพื่อนรุ่นศิษย์เก่าด้วยกันว่าจะทำกัน  
อย่างไร ส่วนกรณีนี้เสนอให้ยกเลิกสมาคม  
ศิษย์เก่า เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ แต่  
กลายเป็นว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน  
และการแบ่งผลประโยชน์ ซึ่งตนเห็นว่าไม่อยากจะ  
ให้ลืมนักสมาคมศิษย์เก่า เพราะเรื่องนี้ผิดที่ตัว  
บุคคล ถ้าเปลี่ยนตัวนายกสมาคมฯ ปัญหาที่จะ  
หมดไป